

สารสนเทศของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการทำรายการขายหุ้น

1. สารสนเทศที่เปิดเผย ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ (สารสนเทศตามบัญชี 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ (ก) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”) จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC และ (ข) บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 358,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคาหุ้นละ 71.0 บาท ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ GPSC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น ราคาหลังปรับปรุงเงินปันผลดังกล่าวจะมีราคาหุ้นละ 70.0 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้น”) และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งกับ PTT และ SMH

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการดังต่อไปนี้

- (ก) รายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก (1) ส่วนหนึ่งเป็นรายการขายหุ้น GPSC ให้แก่ PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ (2) อีกส่วนหนึ่งเป็นรายการขายหุ้น GPSC ให้แก่ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PTT และ SMH เป็นนิติบุคคลที่มี PTT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อนับรวมรายการทั้งรายการขายหุ้น GPSC ให้ PTT และ SMH แล้วเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (ก) เปิดเผยข้อมูลตาม สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และ (ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

- (ข) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเป็นรายการที่ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน) โดยได้รับยกเว้นการเปรียบเทียบขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ถูกกระทบด้วยปัจจัยพิเศษ ซึ่งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวขนาดรายการจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 ตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของ บริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเสนอธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าว (ทั้งในส่วนที่เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา เพื่อให้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่ต้องนำมูลค่าของธุรกรรมการขาย หุ้นไปนับรวมกับมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในรอบ ระยะเวลาหกเดือนหลังจากการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและเข้าลงนามในสัญญาซื้อ ขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยการขายหุ้นจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขบังคับ ก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและการได้รับการอนุมัติ หรือการผ่อนผันจากหน่วยงานหรือจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย: บริษัทฯ

ผู้ซื้อ:

(ก) PTT

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

PTT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) PTT ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.18 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นาย ดอน วสันตพฤษย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ PTT และปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (2) นายศิษย์ ตัด ปันยารชุน (3) นางอรวิดี โพธิสาโร และ (4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT

(ข) SMH

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

SMH ถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มี PTT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจาก SMH ถูกถือหุ้นโดย บริษัท โกลบอล แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัท โกลบอล แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ถูกถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และบริษัท ปตท. โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ถูกถือหุ้นโดย PTT ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ตามลำดับ)

นอกจากนี้ SMH ยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) SMH ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

1.3 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ GPSC ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ (ก) PTT จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC และ (ข) SMH จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของ GPSC รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 358,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคาหุ้นละ 71.0 บาท ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ GPSC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น ราคาหลังปรับปรุงเงินปันผลดังกล่าวจะมีราคาหุ้นละ 70.0 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท อนึ่ง ภายหลังการโอนหุ้นภายใต้ธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GPSC ลดลงจากร้อยละ 22.73 เป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC โดยการขายหุ้นดังกล่าวถือเป็น (ก) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่ไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ (ล้านบาท) ¹	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
รายการขายหุ้น GPSC ให้ PTT ²	22,338	270,298	8.3
รายการขายหุ้น GPSC ให้ SMH ²	3,950	270,298	1.5
รวม	26,289	270,298	9.7

หมายเหตุ: ¹มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงจากราคาตลาด (ราคาเฉลี่ย) ของหุ้น GPSC ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นจำนวนที่สูงกว่ามูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ (มูลค่าที่ซื้อขาย) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

²ขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) โดยได้รับยกเว้นการเปรียบเทียบขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิถูกระงับด้วยปัจจัยพิเศษ ซึ่งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวขนาดรายการจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	สูตร	การคำนวณ ¹	ขนาดรายการ ¹
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(NTA ของบริษัทที่ขาย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) x 100 / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	(55,546 ล้านบาท x 12.73%) / 270,298 ล้านบาท	ร้อยละ 2.62
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของบริษัทที่ขาย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป) x 100 / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	ยกเว้นการเปรียบเทียบขนาดรายการ ²	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่ได้รับ x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	25,156 ³ ล้านบาท / 489,383 ล้านบาท	ร้อยละ 5.1
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน	

หมายเหตุ: ¹ขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินรวมของ GPSC และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

²ได้รับยกเว้นการเปรียบเทียบขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคำนวณขนาดรายการตาม

เกณฑ์กำไรสุทธิถูกกระทบด้วยปัจจัยพิเศษ ซึ่งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวขนาดรายการจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

³อ้างอิงจากมูลค่ารวมถึงตอบแทนที่จะได้รับ (มูลค่าที่ซื้อขาย) ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) โดยมูลค่ารวมถึงตอบแทนที่จะได้รับ (มูลค่าที่ซื้อขาย) จะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,156 ล้านบาท เนื่องจากเป็นจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

1.4.1 รายละเอียดของหุ้นที่จะจำหน่ายไป

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ	358,936,756 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ราคาซื้อขายต่อหุ้น	70.0 บาท
มูลค่าที่ซื้อขาย	25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท
จำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ก่อนการขาย)	บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 640,909,693 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
จำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ (หลังการขาย)	บริษัทฯ จะถือหุ้นจำนวน 281,972,937 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
จำนวนการถือหุ้นของผู้ซื้อ (ก่อนการขาย)	PTT ถือหุ้นจำนวน 894,351,484 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC) SMH ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนการถือหุ้นของผู้ซื้อ (หลังการขาย)	PTT จะถือหุ้นจำนวน 1,199,351,484 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC) SMH จะถือหุ้นจำนวน 53,936,756 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)

1.4.2 รายละเอียดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่จะจำหน่ายไป

(ก) ข้อมูลทั่วไปของ GPSC

วันที่ก่อตั้งบริษัท	10 มกราคม 2556
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ioni และสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ioni และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107557000411
ทุนจดทะเบียน	28,197,293,710 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	28,197,293,670 บาท
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2,819,729,367 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของปี 2563 ของ GPSC

(ข) รายชื่อกรรมการของ GPSC

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ / กรรมการ อิสระ
2.	นาย วรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่
3.	นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ
4.	นาย วุฒิกร สติจิติก	กรรมการ
5.	นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ
6.	นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ
7.	นาย อธิคม เดิบศิริ	กรรมการ
8.	นาย ทศพร บุญยพิพัฒน์	กรรมการ
9.	นาย พงษ์พันธุ์ อมรวีวัฒน์	กรรมการ
10.	นาย กุรุจิต นาคกรทรพร	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
11.	พลตรี เซาวเลข ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
12.	นาง นิษา หิรัญบุรณะ ชูธรรม	กรรมการอิสระ
13.	นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ
14.	นาย สมชาย มีเสน	กรรมการอิสระ
15.	นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์	กรรมการอิสระ

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GPSC

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	894,351,484	31.72
2.	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	640,909,693	22.73
3.	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	586,071,567	20.78

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,104,144	2.24
5.	สำนักงานประกันสังคม	56,360,495	2.00
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	21,299,226	0.76
7.	STATE STREET EUROPE LIMITED	12,913,534	0.46
8.	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ปันผล 70/30	10,811,068	0.38
9.	นาย สมภพ ดิงธนาธิกุล	9,000,000	0.32
10.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,193,603	0.26
11.	อื่น ๆ	517,714,553	18.35
รวม		2,819,729,367	100.00

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง) ข้อมูลทางการเงินของ GPSC

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	12,164	38,920	43,454
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	52,275	213,097	213,202
รวมสินทรัพย์	64,439	252,017	256,656
หนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน	4,727	36,748	22,063
หนี้สินไม่หมุนเวียน	17,363	105,093	122,726

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมหนี้สิน	22,090	141,841	144,789
ทุนจดทะเบียน	14,983	28,197	28,197
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	14,983	28,197	28,197
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	42,349	110,176	111,867

หมายเหตุ: งบการเงินปี 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปี 2562

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ GPSC และงบการเงินรวมของ GPSC สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้จากการดำเนินงาน	24,880	66,562	69,578
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	(18,524)	(47,900)	(48,249)
กำไรขั้นต้น	6,356	18,662	21,329
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(909)	(1,896)	(1,790)
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	10	17	20
EBITDA	5,457	16,783	19,559
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(1,802)	(7,207)	(8,287)
EBIT	3,655	9,576	11,272

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต้นทุนทางการเงิน	(514)	(5,139)	(4,024)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	277	472	915
เงินปันผลรับและส่วน แบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	729	1,022	1,320
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(243)	(247)	(992)
กำไรก่อนผลกระทบ จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษ	3,904	5,684	8,491
กำไร (ขาดทุน) จาก อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(15)	317	(1)
กำไรสุทธิ	3,889	6,001	8,490
ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(530)	(1,940)	(982)
กำไรสุทธิ - ส่วนของ บริษัทใหญ่	3,359	4,061	7,508

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ GPSC ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

1.5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก PTT และ SMH สำหรับการขายหุ้น จะเป็นเงินสดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของผู้ซื้อและผู้ขายจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะภาษีเงินได้ของผู้ขายที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น และจะถูกปรับลดลงตามภาวะภาษีเงินได้ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวัน

กำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น และ/หรือตามการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) หลังวันที่ 21 เมษายน 2564 แต่ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการตกลงกันและระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจากช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลและจำนวนการจ่ายเงินปันผลในอดีตของ GPSC แล้ว ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับอาจลดลงในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท

1.5.2 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะได้รับชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจาก PTT และ SMH ซึ่งเป็นผู้ซื้อ เมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน โดยการชำระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็นการชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยไม่แบ่งชำระเป็นงวด

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการจำหน่ายไป

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ ที่จะมีการจำหน่ายไปจากการขายหุ้น จะมีมูลค่า 25,126 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการขายหุ้น จะเป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทฯ PTT และ SMH โดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ได้จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีต่าง ๆ กล่าวคือ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) และ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุ้น GPSC

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นจะส่งเสริมให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในธุรกิจหลักในกลุ่มปิโตรเคมีและสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม PTT โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 25,126 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายและภาวะภาษีเงินได้ที่เกิดจากการเข้าทำธุรกรรม) ซึ่งเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

1.9 แผนการใช้เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือรองรับการขยายธุรกิจของตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

1.10 รายละเอียดของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น

คู่สัญญา	ผู้ขาย : บริษัทฯ ผู้ซื้อ : PTT และ SMH
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของ GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมด จำนวน 358,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC โดยจะขายให้แก่ (ก) PTT จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC และ (ข) SMH จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC
ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย	ราคา 70.0 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ	การขายหุ้นจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีผลสำเร็จ (ก) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันโอนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น (ข) ผู้ขายได้รับคำยินยอมหรือการผ่อนผันจากคู่สัญญาภายในสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ค) ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำการซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา (ง) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติรับทราบการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย ตามระเบียบเรื่องการรวมกิจการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับทราบดังกล่าวไปยัง PTT แล้ว
วันสิ้นสุดเงื่อนไขบังคับก่อน	31 ธันวาคม 2564
การสิ้นสุดสัญญา	เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายจะตกลงเลิกสัญญาเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาดังต่อไปนี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

	<p>(ก) มีการออกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของทางราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นได้ หรือ</p> <p>(ข) ผู้ขายหรือผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ และมีได้แก้ไขเหตุแห่งการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือ</p> <p>(ค) ผู้ขายหรือผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและรับประกันของตน</p>
--	--

1.11 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก PTT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.18 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564) และ SMH เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มี PTT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น การขายหุ้นดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.12 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย/ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียสำหรับการขายหุ้นดังกล่าว จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นาย คิชิต บันยารชุน นาง อรวดี โพธิสาโร และ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ GPSC จากบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น และนาย คอนวสันตพฤษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระของ PTT เพื่อปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

โดยนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นายคิชิต บันยารชุน นางอรวดี โพธิสาโร และนายคอน วสันตพฤษ์ ได้ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มมีการพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว แต่สำหรับนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความจำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมหลังจากที่มีการเริ่มประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ออกจากห้องประชุมเมื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเสร็จ เพื่อให้กรรมการที่เหลือได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวแต่อย่างใด

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 มีความเห็นว่าการขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวและเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

1.14 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 13

ไม่มี

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญผู้ถือหุ้น

4. ภาระหนี้สิน

4.1 ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดรวมตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 85,032 ล้านบาท และบริษัทฯ มีวงเงินการออกหุ้นกู้สกุลบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มียอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสิ้น 63,264 ล้านบาท โดยมีการนำสินทรัพย์ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เครื่องจักร, สิ่งปลูกสร้าง และสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น ไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ดังกล่าวบางส่วน

4.3 ยอดรวมของมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีหนี้สินอื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 52,092 ล้านบาท โดยไม่มีภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลังหน้า

ไม่มี

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

วันที่ก่อตั้งบริษัท	19 ตุลาคม 2554
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
วันเริ่มซื้อ-ขาย	21 ตุลาคม 2554
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107554000267
ทุนจดทะเบียน	45,088,491,170 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	45,088,491,170 บาท
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	4,508,849,117 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

5.1.2 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)		
บริษัท เอ็นวิค โค จำกัด	70	ผลิต จำหน่าย และพัฒนาเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลประเภทโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต และหรือเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล
PTTGC International Private Limited	100	ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในต่างประเทศ
บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด	100	ประกอบกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
GC International Corporation	100	ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในต่างประเทศ

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้นโดย บริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	(ถือหุ้นผ่าน PTTGC International Private Limited)	
PTTGC Innovation America Corporation	100 (ถือหุ้นผ่าน PTTGC International Private Limited)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท จีซี โลจิสติกส์โซลูชั่นส์ จำกัด	100 (ถือตรง 99 และ ถือหุ้นบริษัท โซลูชั่นส์ ครีเอชั่น จำกัด1)	บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้งโซลูชั่นส์ จำกัด	100 (GC ถือตรง 99 และถือหุ้น บริษัท โซลูชั่นส์ ครีเอชั่น จำกัด 1)	จำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ของ กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด	100	บริการบำรุงรักษาโรงงานและ งานวิศวกรรม
บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด	82.1	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท จีซี สไตรีนิกส์ จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	100	บริการควบคุมดูแลการบริหารเงิน
บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด	100	ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ ลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้นโดย บริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
GC Ventures America Corporation	100 (ถือผ่าน บริษัท จี ซี เวนเจอร์ส จำกัด)	ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ ลงทุนในรูปแบบ CVC ในประเทศ สหรัฐอเมริกา
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด	74 (ถือตรง 49 และ ถือผ่านบริษัท จีซี ไกลคอลล จำกัด 25)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	72.29	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอลีโอเคมี
บริษัท จีซี ไกลคอลล จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด	100	บริการจัดการและให้คำปรึกษา ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด้า จำกัด	100 (ถือผ่านบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไว รอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด)	รับจ้างและให้คำปรึกษาด้านรักษา ความปลอดภัย
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
PTTGC America Corporation	100	ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีใน ต่างประเทศ
PTTGC America LLC	100 (ถือผ่าน PTTGC America Corporation)	เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้นโดย บริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
PTTGC International (Netherlands) B.V.	100 (ถือผ่าน PTTGC International Private Limited)	ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในต่างประเทศ
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
บริษัท ไทย เพ็ทเรซิน จำกัด	74 (ถือผ่านบริษัท จี ซี ไกลคอลล จำกัด 44.4 และถือผ่านบริษัท จีซี-เอ็ม พี ทีเอ จำกัด 40)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
บริษัท ไทยแท็งก์เทอร์มินัลจำกัด	51	บริการเก็บและขนถ่ายเคมีภัณฑ์ ก๊าซเหลวและน้ำมัน
Vencorex Holding	90.82 (ถือผ่าน PTTGC International (Netherlands) B.V.)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
บริษัทร่วมค้า (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)		
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.	50 (ถือผ่าน PTTGC International Private Limited)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีโอะเคมี
Emery Specialty Chemicals Sdn.Bhd.	50 (ถือผ่าน PTTGC International Private Limited)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีโอะเคมี
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด	41.44	ผลิตและขายเม็ดพลาสติกและพลาสติกขึ้นต้น

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้นโดย บริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NatureWorks LLC	50 (ถือผ่าน GC International Corporation)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด	50	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซโอเคม จำกัด	50	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ
Revolve Group Limited	49 (ถือผ่านบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย Rotomolding Compound
บริษัทร่วม (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)		
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด	22.65 (ถือตรง 15 และ ถือผ่านบริษัท ไทยแท็งก์ เทอร์มินัลจำกัด 7.65)	ดูแลระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	22.73	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธารณูปการ
บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด	33.4	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	40	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	20	บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค วิศวกรรม
บริษัท เอส.พี.พี. แพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	25	พัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้นโดย บริษัทฯ (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	(ถือหุ้นบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด)	
บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)	24.98	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
บริษัท ไคนาซิโซไทย จำกัด	41.5 (ถือหุ้นบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก วิศวกรรมประเภทพีทีคอมปาวด์

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

- 5.1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของบริษัทจดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ครบวงจร โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 11.65 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็น 8 กลุ่มธุรกิจหลัก และยังมีธุรกิจการให้บริการและอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ โดยเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่ทันสมัย (กล่าวคือ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตา ซึ่งมีมูลค่าต่ำเป็นน้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบาที่มีมูลค่าสูงกว่า) โดยบริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 145,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการกลั่นคอนเดนเสท 135,000 บาร์เรลต่อวัน

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ พาราไซลีน เบนซีน ออร์โทไซลีน มิกซ์ไซลีนส์ โทลูอิน และไซโคลเฮกเซน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โรงอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ยังผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนนฟาซนิกเดบา อะโรเมติกส์หนักและคอนเดนเสทเรซิดิว โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนนฟาซนิกเดบาสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงโอเลฟินส์ ส่วนอะโรเมติกส์หนักและคอนเดนเสทเรซิดิวจะถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นน้ำมันเพื่อทำการกลั่นแยกเป็นน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา โดยบริษัทฯ มีโรงอะโรเมติกส์ 2 โรงงาน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,419 พันตันต่อปี

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

โรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ประกอบด้วยเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งสามารถแสดงวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง และปลายน้ำ โรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สไซลีน (Pyrolysis Gasoline) มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) เทลแก๊ซ (Tail Gas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน (Hydrogen) ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำผลิตภัณฑ์พลอยได้เหล่านี้ไปเพิ่มมูลค่าจากการ Synergy กับ โรงกลั่นน้ำมันและโรงอะโรเมติกส์

บริษัทฯ มีการผลิตสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำใช้ในอุตสาหกรรม) สำหรับใช้เองภายในซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันได้ โดยสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือยังมีการจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงงานปิโตรเคมีข้างเคียง โดยบริษัทฯ มีโรงโอเลฟินส์จำนวน 4 โรงงาน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,988 พันตันต่อปี

(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์

ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย ซึ่งจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยส่วนใหญ่จะนำมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ขวด บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและสิ่งของ แกลลอน น้ำมันหล่อลื่น ถัง หรือ ลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่สำคัญที่ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์จำนวน 19 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง สำหรับผงพลาสติก Rotomolding Compound มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศ อังกฤษ โปแลนด์ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และมาเลเซีย สำหรับเม็ดพลาสติก PP Compound มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 4,092 พันตันต่อปี

(5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและยังไม่มีการผลิตในประเทศ ทำให้สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

สำหรับปี 2563 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์มีโรงงานที่ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์จำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตติดตั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอทิลีนออกไซด์รวมทั้งสิ้น 473 พันตันต่อปี

(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ ขี้วัว โปด น้ำตาลจากอ้อย และมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม ที่ได้สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Value Added Oleochemicals (VAO) และกลุ่ม Bioplastics และ Biochemicals

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดลอมมีโรงงานที่ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,643 พันตันต่อปี

(7) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟีนอล

ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟีนอลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องชนิดอื่น ๆ อาทิ พลาสติกวิศวกรรม ซึ่งมีความต้องการในอุตสาหกรรมที่มี

อัตราการเติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL)

ในปี 2563 PPCL มีโรงงานที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์จำนวน 3 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟีนอลรวมทั้งสิ้น 954 พันตันต่อปี

(8) กลุ่มผลิตภัณฑ์ Performance Materials and Chemicals

Performance Materials and Chemicals เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง พลาสติกวิศวกรรม เป็นต้น โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งของผลิตภัณฑ์ Performance Materials and Chemicals รวมทั้งสิ้น 792 พันตันต่อปี

(9) ธุรกิจการให้บริการและอื่น ๆ

นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจทั้ง 8 กลุ่มและกลุ่มธุรกิจสนับสนุนข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจและกิจกรรมที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคงและครบวงจรยิ่งขึ้น โดยมีบริการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- (ก) ธุรกิจด้านการตลาดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์
- (ข) ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่าเทียบเรือ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
- (ค) ธุรกิจด้านเทคนิค วิศวกรรม การบำรุงรักษาโรงงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย
- (ง) ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม
- (จ) ธุรกิจอื่น ๆ

แนวโน้มตลาดและธุรกิจหลักที่สำคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนที่ยังคงมีความไม่แน่นอน นโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา การอนุมัติใช้วัคซีนไวรัสโคโรนา-19 รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น

บริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มตลาดน้ำมันในปีนี้อยู่ที่ราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 54-56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของ

ความต้องการใช้น้ำมันของโลก (ณ เดือนมกราคม 2564) ในปี 2564 อยู่ที่ระดับ 96.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปริมาณความต้องการใช้ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น แต่ระดับสินค้าคงคลังของน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันได้

สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ราคาและส่วนต่างของราคาของผลิตภัณฑ์ในปีนี้จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า สาเหตุจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศและอุปสงค์ภาคการเดินทางเริ่มปรับตัวดีขึ้น คาดการณ์ส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลกับน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7-9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ ส่วนต่างราคาน้ำมันเตากำมะถันต่ำ (LSFO) กับน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ 11-13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และความต้องการใช้น้ำมันเตากำมะถันสูง (HSFO) ยังคงลดลง โดยคาดการณ์ส่วนต่างราคา HSFO กับน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ -5 ถึง -3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คาดการณ์ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊ซโซลีนจะอยู่ที่ 6-8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการใช้กำลังการผลิตปีนี้ได้ที่ร้อยละ 102

สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสในด้านราคาผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการผลิตยังคงเป็นไปตามแผน แนวโน้มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ บริษัทฯ คาดว่าจะฟื้นตัวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเศรษฐกิจโดยรวมที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์โดยรวมจะยังคงมีปัจจัยกดดันจากอุปทานส่วนเกิน บริษัทฯ คาดการณ์ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์พาราไซลีนกับแนฟทาในปีนี้จะมีการฟื้นตัวดีขึ้น โดยอยู่ที่ 200-250 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน คาดการณ์อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำเส้นใยและสิ่งทอ (Fiber Filament) กรดเทเรฟทาริกบริสุทธิ์ (PTA) โดยเฉพาะขวดบรรจุภัณฑ์ (PET Bottle Resin) รวมทั้งมีกำลังการผลิตใหม่ของโรง PTA ในปีนี้จะช่วยเพิ่มความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์พาราไซลีน สำหรับส่วนต่างของราคาเบนซินและแนฟทาจะปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 100-130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จากกำลังการผลิตใหม่ของสไตรีน โมโนเมอร์ (SM) รวมทั้งฟินอลส่งผลให้มีความต้องการจากผลิตภัณฑ์ปลายน้ำปรับตัวสูงขึ้นด้วย สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ คาดการณ์การใช้กำลังการผลิตของธุรกิจอะโรเมติกส์เต็มพื้นที่ที่ร้อยละ 102

แนวโน้มของสถานการณ์ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในปีนี้จะคาดว่าราคาผลิตภัณฑ์จะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าจากการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ดีขึ้น อุปสงค์ที่ฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อุปทานของทั้งโรงโอเลฟินส์และโรงโพลีเมอร์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากกำลังการผลิตใหม่ๆ และการฟื้นตัวของโรงกลั่น โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติก HDPE ในปีนี้จะอยู่ราว 960-1,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ HDPE กับแนฟทาอยู่ที่ 500-510 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่สถานการณ์ราคา MEG คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าปริมาณอุปทานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์การใช้งานของตลาดผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่งทอที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

รวมไปถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ คาดว่าราคา MEG (ASP) ในปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 510-570 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน บริษัทฯ คาดการณ์การใช้กำลังการผลิตในปีของธุรกิจโอเลฟินส์จะอยู่ที่ ร้อยละ 94 จากแผนการการปิดซ่อมบำรุงของโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 เป็นเวลา 39 วันและคาดการณ์การใช้กำลังการผลิตของธุรกิจโพลีเมอร์จะอยู่ที่ร้อยละ 105

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	144,310	104,494	129,911
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	324,945	348,020	359,472
รวมสินทรัพย์	469,255	452,514	489,383
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน	73,858	53,033	59,041
หนี้สินไม่หมุนเวียน	91,915	105,886	141,347
รวมหนี้สิน	165,773	158,919	200,389
ทุนจดทะเบียน	45,088	45,088	45,088
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	45,088	45,088	45,088
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	303,482	293,595	288,994

ที่มา: รายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) ผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายได้จากการขาย	515,449	409,688	326,270
ต้นทุนวัตถุดิบ	(400,501)	(325,677)	(248,737)
Product to Feed Margin	114,948	84,011	77,533
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น	(27,920)	(29,224)	(26,395)
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่	(16,478)	(17,479)	(14,866)
Stock Gain (Loss) และ NRV	(3,059)	(114)	(8,288)
กำไร (ขาดทุน) Commodity Hedging	(272)	1,248	476
รายได้อื่น	4,686	4,431	4,942
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(13,642)	(15,071)	(13,111)
EBITDA	58,263	27,802	20,291
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	(19,278)	(19,513)	(20,578)
กลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	313
กลับรายการ (ค่าใช้จ่าย) จากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง (GGC)	(2,004)	232	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	1,355	31	-
EBIT	38,336	8,552	26
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินสุทธิ	(2,418)	(2,131)	(3,166)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	407	2,007	343
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน	6,932	4,570	3,340
ภาษีเงินได้	(2,986)	(649)	109
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้	40,271	12,349	652
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	202	667	452
กำไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	40,069	11,682	200

ที่มา: รายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.2.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุด

(ก) สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2563	+ / - (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	409,688	326,270	(20)
ต้นทุนวัตถุดิบ	(325,677)	(248,737)	(24)
Product to Feed Margin	84,011	77,533	(8)
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น	(29,224)	(26,395)	(10)
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่	(17,479)	(14,866)	(15)
Stock Gain (Loss) และ NRV	(114)	(8,288)	(7,170)
กำไร (ขาดทุน) Commodity Hedging	1,248	476	(62)
รายได้อื่น	4,431	4,942	12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(15,071)	(13,111)	(13)
EBITDA	27,802	20,291	(27)
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	(19,513)	(20,578)	5
กลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	313	-
กลับรายการ (ค่าใช้จ่าย) จากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง (GGC)	232	-	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	31	-	-
EBIT	8,552	26	(100)
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินสุทธิ	(2,131)	(3,166)	49
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	2,007	343	(83)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	4,570	3,340	(27)
ภาษีเงินได้	(649)	109	117
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้	12,349	652	(95)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	667	452	(32)
กำไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	11,682	200	(98)
Adjusted EBITDA	28,900	28,579	(1)

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 326,270 ล้านบาท ปรับตัวลดลง ร้อยละ 20 สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ปรับลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับตัวลดลง โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับผลกำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลกำไรจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง และรายการพิเศษอื่น ๆ) ในปีนี้อยู่ที่ 7,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 โดยถึงแม้ในปีนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปิโตรเลียมของบริษัทฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แต่จากการที่บริษัทฯ ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้งการดำเนินการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ส่งผลให้บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA ในปีนี้อยู่ที่ 28,579 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Stock Gain Net Reversal of NRV) เป็นขาดทุนรวม 8,288 ล้านบาท ผลกำไรจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง 476 ล้านบาท และผลกำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน 343 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 200 ล้านบาท (0.04 บาท/หุ้น) ปรับตัวลดลงจากปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 โรงโอลิฟินส์ OLE หน่วยที่ 2 โรงโพลีเมอร์ โรง Phenol หน่วยที่ 2 และโรง BPA ทำให้ปริมาณขายลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการผลิตลงที่และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการออกมาตรการควบคุมให้มีการลดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จากกฎหมายที่มีการปรับเพิ่มจำนวนวันชดเชยหลังเกษียณอายุในปี 2562 แต่ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี ด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามเงินต้นที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมทั้งจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของสัญญาเช่า จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นสำคัญ

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมสินทรัพย์	469,255	452,514	489,383
รวมหนี้สิน	165,773	158,919	200,389
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	303,482	293,595	288,994

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 489,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 36,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25,417 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 35,098 ล้านบาท จากเงินสดได้รับจากการดำเนินงานรวมถึงเงินสดที่ได้รับมาจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในขณะที่มีลูกหนี้การค้าลดลง 4,880 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและปิโตรเคมีในตลาดโลก และสินค้าคงเหลือลดลง 2,807 ล้านบาท เนื่องจากระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงด้วยสาเหตุเดียวกัน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11,452 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,613 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อและก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างงวดจากโครงการต่าง ๆ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 7,039 ล้านบาท จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสินเชื่อการค้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาก่อนการปล่อยและบริหารงานสินเชื่อเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีการพิจารณาถึงระยะเวลาการจ่ายชำระเงินและรับชำระเงินโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันและเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 200,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 41,470 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 41,209 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 15,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 30,000 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 6,386 ล้านบาท จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 โดยหลักเป็นค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าถึงจัดเก็บสินค้า เป็นต้น
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 5,365 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง โดยมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 1,363 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,994 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,601 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินปันผลจ่ายจำนวน 4,486 ล้านบาท

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

จากสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความเสี่ยงใหม่สามารถสรุปเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

- ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความปลอดภัย (Operational and Safety Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด (Sale & Marketing Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Pandemic COVID-19 Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยแล้ง (Water Crisis)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการคู่สัญญา คู่ค้า (Counterparty Risk)

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งสำคัญในการไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวขององค์กรจากการที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงได้บริหารปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Risk)
- ปัจจัยความเสี่ยงในการเตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบมาตรฐาน และเป้าหมายความยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaption)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรและโครงสร้างองค์กร (People and Organization Risk)

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk Factors)

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิมแต่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น หรือ ความเสี่ยงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและทิศทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้ทันก่อนที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- ปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจจากเทรนด์โลกที่กำลังมาแรง (Change of Business Structure from Up Coming Accelerated Trend)
- ปัจจัยความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจแบบเดิม (Technology Disruption)
- ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Threat & Data Security Risk)

5.3 ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการเงินเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

ไม่มี

5.4 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

5.4.1 รายชื่อกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ อิสระ
2.	นาย อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
3.	นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ
4.	นาย ดอน วสันตพุกภัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นาย กฤษฏา บุญราช	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นาง วาฬนันท์ พีเทอร์ลิค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8.	พลโท นิธิ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ
9.	นาย ประภาศ คงเอียด	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10.	นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
11.	นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นาย ดิษทัต ปันยารชุน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นาง อรวดี โพธิสาโร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
15.	นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

5.4.2 รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน	ผู้จัดการใหญ่
3.	นาย วรวิทย์ นามวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม ปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
4.	นาย ทศพร บุญยพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
5.	นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
6.	นางสาวกัทธลดา สง่าแสง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน การเงินและบัญชี
7.	นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน International Business Operations
8.	นางวรารวรรณ ทิพพานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกล ยุทธ์องค์กร
9.	นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน การตลาดและพาณิชย์กิจ
10.	นายพิรุณ ภิรมย์รัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารศักยภาพองค์กร
11.	นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์
12.	นายพรคพงษ์ วัชรตันโสภณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
13.	นายอมร ภูติประวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน ตรวจสอบภายใน
14.	นายชญาณ์ จันทวาสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์ องค์กร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
15.	นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน เลขานุการบริษัทและกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท
16.	นายรัชดา สวัสดิรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
17.	นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์อะโรแมติกส์
18.	นายศุภสิทธิ์ ทองสุกโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค
19.	นายวิทยา พินเมืองงาม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
20.	นายไพศาล สารภี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ฟินอล
21.	นางชนัญชิตา วิบูลคนารักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกล ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิโตร เคมีขั้นปลาย
22.	นางจิรานิ พิมพ์โนทัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน เทคนิควิศวกรรมและบำรุงรักษา
23.	นายคมสัน ปิยะวัฒน์วิโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารโครงการที่เป็นเลิศ
24.	นายวิรัช บุญบำรุงชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
25.	นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน ปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
26.	นางวิลาวัลย์ สงเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน จัดหา
27.	Mr. Kevin Thomas Corby	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริษัทฯ

5.4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,037,220,915	45.18
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	372,225,485	8.26
3.	บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด	135,240,000	3.00
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	91,355,169	2.03
5.	บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85
6.	STATE STREET EUROPE LIMITED	68,385,788	1.52
7.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	63,238,240	1.40
8.	NORTRUST NOMINEES LIMITED- NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	62,621,459	1.39
9.	บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	43,420,625	0.96
10.	สำนักงานประกันสังคม	41,959,351	0.93
11.	อื่นๆ	1,509,754,449	33.48
	รวม	4,508,849,117	100.00

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

ไม่มี

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ไม่มี เนื่องจากการเข้าทำรายงานครั้งนี้ เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

7.1 คดีความเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ หนึ่งได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ PTT และบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายวัตถุดิบที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับ PTT หรือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 13,805 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 อนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งให้จำหน่ายข้อพิพาทในส่วนของบริษัทฯ ออกจากสารบบความแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มิได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ PTT และบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายวัตถุดิบที่บริษัทดังกล่าวมีกับ PTT หรือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 9,380 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การคัดค้านคำฟ้องดังกล่าวต่อศาลแพ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มิได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ศาลแพ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ PTT ยังไม่มีผลชี้ขาด จึงเห็นควรให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราวและเมื่อมีผลคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการประการใดแล้ว ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำแถลงขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาคดีต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 อนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ PTT ชำระค่าเสียหายบางส่วน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 PTT ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง PTT ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษัทฯ เชื่อว่าผลของการพิจารณาจะไม่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เนื่องจากคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และคำพิพากษาของศาลใช้บังคับกับบริษัทฯ ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่คู่ความในคดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

7.2 คดีความเกี่ยวกับกรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่ว

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งในจังหวัดระยองได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดระยองจำนวนหลายคดี เพื่อขอให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่ม และขอให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติจากกรณีท่อรับน้ำมันดิบของบริษัทฯ รั่ว ซึ่งคดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติแล้ว และคดีฟ้องร้องบางส่วนศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและค่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเป็นจำนวนเงินประมาณ 11.26 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาศาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายไปครบถ้วนแล้ว ส่วนโจทก์ที่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ให้ลดจำนวนดอกเบี้ยลงโดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ดังกล่าวแล้ว และไม่มีโจทก์รายใดยื่นฎีกาจึงถือได้ว่าคดีเป็นอันสิ้นสุด

สำหรับคดีฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 38 ล้านบาท โดยหักเงินเสียหายที่บริษัทฯ ได้จ่ายชดใช้ให้โจทก์แล้วก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 24 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้นำเงินไปวางที่ศาลจังหวัดระยองในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโจทก์บางรายยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดระยอง และบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมา เมื่อวันที่ 22

มกราคม 2563 ศาลจังหวัดระยอง ได้ส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้เลื่อนวันนัดฟังคำพิพากษา และวันที่ 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้นำเงินจำนวน 25 ล้านบาท ไปวางที่ศาลจังหวัดระยองในวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลจังหวัดระยอง ได้นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิ่มเติมใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ โจทก์ได้มีการขยายระยะเวลาขึ้นฎีกาออกไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

7.3 คดีความเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับชำระเงินค่าวัสดุคืบของบริษัทย่อย

1) บริษัทย่อยได้รับแจ้งจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับโอนสิทธิการรับชำระเงินค่าวัสดุคืบซึ่งบริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อยได้ทำการกู้ยืมเงินจากบริษัทดังกล่าวเพื่อนำมาซื้อวัสดุคืบเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยต้องชำระค่าวัสดุคืบให้กับบริษัทดังกล่าว ภายใต้การโอนสิทธิการรับชำระเงินค่าวัสดุคืบ บริษัทย่อยได้พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับแจ้งมาและได้ชี้แจงกับบริษัทดังกล่าวแล้วว่า เป็นเอกสารที่ไม่อยู่ในระบบของบริษัทย่อยและไม่พบหลักฐานการส่งมอบวัสดุคืบตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยเป็นจำเลยร่วมกันในข้อหาผิดสัญญาเงินกู้ยืมและโอนสิทธิเรียกร้องโดยเรียกค่าเสียหายให้ร่วมกันชดใช้เป็นจำนวนเงิน 308.75 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 15.90 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324.65 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยไม่ผิดตามข้อกล่าวหา บริษัทย่อยจึงได้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อสู้คดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทดังกล่าวมูลค่ารวมประมาณ 289.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันพินัด และกำหนดให้บริษัทย่อยร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม โดยกำหนดค่าทนายความจำนวน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ โดยบริษัทย่อยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังคงมีความเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจึงได้ยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว

2) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อย กรรมการของบริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยเป็นจำเลยในข้อหาผิดสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ขาดคดตัวสัญญาใช้เงิน โอนสิทธิการรับเงิน ค่าประกัน และบังคับจำนอง โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยรับผิดชอบผิดตามสิทธิเรียกร้องเป็นเงินต้นจำนวน 55.95 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 3.49 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.44 ล้านบาท บริษัทย่อยจึงได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องบริษัทย่อย และศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง และให้จำหน่ายคดีของ บริษัทย่อยออกจากสารบบความของศาล

3) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทย่อยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง โดยบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยในข้อหาผิดสัญญา เรียกเงินคืน และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน ต้นจำนวน 470.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 595.10 ล้านบาท นับ ถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าบริษัทย่อยจะชำระเงินเสร็จสิ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 บริษัทย่อยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง โดยบริษัทดังกล่าว ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยในฐานะจำเลยที่ 1 และบริษัทอื่นอีก 2 ราย เป็นจำเลยในข้อหาผิดสัญญา ตัวการ ตัวแทน และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินต้นจำนวน 92.29 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็น จำนวนเงิน 109.42 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเงินเสร็จสิ้น

และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีแพ่ง โดยบริษัทดังกล่าวได้ ยื่นฟ้องบริษัทแห่งหนึ่ง และบริษัทย่อยในฐานะจำเลยที่ 2 ในข้อหาผิดสัญญา เรียกเงินคืนและเรียกค่าเสียหาย เป็นเงินต้นจำนวน 305.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 364.71 ล้าน บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งสาม คดีแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยมิได้กระทำความผิดสัญญาตามฟ้องทั้งสามคดี บริษัทย่อยจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินและ ค่าเสียหาย บริษัทย่อยจึงได้แต่งตั้งทนายความ และจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง ทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์

สำหรับรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่าง ๆ โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และ รายการที่เกี่ยวข้องกันเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.41 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายดอน วสันตฤกษ์ - มีกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารใน PTT คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 2. นางอรวิดี โปธิสโร

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
	3. นายคิยทัต บันยารชุน 4. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.73) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 31.72 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน GPSC คือ 1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 2. นายบุญชัย ชุมทวีกสิต - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTT DIGITAL คือ 1. นายพิรุณ กริมวงษ์รัตน์ 2. นางฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES)	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTTES คือ นางจีราณี พิมทะโนทัย - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ทีโอป โชลเวนท์ จำกัด (TS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประภาส คงเอียด - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 45.03 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เอส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	- บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 25 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 75 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 63.79 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100 - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส จำกัด (PTTEP Services)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท สาคี ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (SSS)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นทางอ้อม - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน SSS คือ นายพิรุณ กริมนวงษ์รัตน์ - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท อุเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (IRPCP)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 45.05 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขา楊กุ้ง) (PTTEPYAN)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน
PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15) - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20 - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน SPSE คือ นายชฎานัน จันทวาส - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (GSPP2)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (GSPP3)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (GSPP11)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด (GIPP)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
บริษัท เก็ค โค้-วัน จำกัด (GHECO-1)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน
PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (PTTEP) - มีการให้บริการระหว่างกัน
PTTEP SP Limited (PTTEPSP)	- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) (PTTEP) - มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการระหว่างกัน

8.2 รายการระหว่างกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	29,047	17,738

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(PTT)	ซื้อสินค้าหรือบริการ	237,553	176,071
	รายได้อื่น	26	519
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	16
	ค่าใช้จ่ายอื่น	193	74
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,265	2,056
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38	168
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17,400	12,427
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90	57
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	69	99
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	9,405	9,025
	ดอกเบี้ยรับ	163	4
	รายได้อื่น	7	103
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	1
	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	2
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25	13
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	173	105
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,024	1,082
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	8
	เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	21	3
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT DIGITAL)	ซื้อสินค้าหรือบริการ	5	4
	รายได้อื่น	55	46
	ค่าใช้จ่ายอื่น	451	470
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	13
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	104	144
	เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	79	66
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	7	6

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(PTTES)	ซื้อสินค้าหรือบริการ	103	93
	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	8
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	4
บริษัท ทีโอพี โซลเวนท์ จำกัด (TS)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	130	176
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	206	105
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	15
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	8
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	5
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP)	ซื้อสินค้าหรือบริการ	653	732
	รายได้อื่น	39	444
	ค่าใช้จ่ายอื่น	22	48
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	477	1,064
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	10
	เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	2
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	55	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	1,557	2,286
	รายได้อื่น	4	-
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100	147
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-
บริษัท บีซิเนส เซอร์วิส เชส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	1	-
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	142	122
	รายได้อื่น	4	-

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ค่าใช้จ่ายอื่น	126	125
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	93	40
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	63	46
	เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	1
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	123,025	99,346
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	108	88
	รายได้อื่น	12	69
	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	3
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,705	4,521
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	77	86
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	8
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	105	20
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด (PTTEPS)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2	6
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13	8
	ค่าใช้จ่ายอื่น	8	4
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	2
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47	48
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	5
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	9,889	9,962
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	1,317	33
	รายได้อื่น	2	5
	ค่าใช้จ่ายอื่น	13	-
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,374	1,217
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	93	-
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	221	-
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	29	174
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	4	6
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	5
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด (PTTEP Services)	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	1
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	10	2
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	2,124	1,309
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	206	131
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (SSS)	ค่าใช้จ่ายอื่น	37	111
บริษัท อุเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) (UCHA)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	22	22
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2
บริษัท เอนเนอร์ยี คอม เพิล็กซ์ จำกัด (ENCO)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	46	48
	รายได้อื่น	-	2
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	3

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ค่าใช้จ่ายอื่น	213	146
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	8
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	5
บริษัท ไออาร์พีซี โพลี ออล จำกัด (IRPCP)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	13	57
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	30
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	29
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	19,892	12,056
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	14,150	6,168
	รายได้อื่น	1	26
	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	-
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,816	1,008
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	25
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,224	618
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-
TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	54	165
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	17
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE)	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	2
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	261	315
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	2,851	3,388
	รายได้อื่น	-	5
	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	3
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26	33

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	323	299
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (GSPP2)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	9	11
	ซื้อสินค้าหรือบริการ	-	80
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2
	เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	7
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (GSPP3)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	6	8
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (GSPP11)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	3	4
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	1
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด (GIPP)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	2	3
บริษัท เก็ค โคล์-วัน จำกัด (GHECO-1)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	7	10
	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2
PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	1	-
บริษัท เอไอ แอนด์ โร โบติกส์ เวินเจอร์ส จำกัด (ARV)	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	10

บริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ขนาดรายการ	
		รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
PTTEP SP Limited (PTTEPSP)	รายได้จากการขายสินค้าและ บริการ	-	1

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

9.1 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและก๊าซเชื้อเพลิง

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบฉบับใหม่กับ PTT มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2573 ซึ่งมีโครงสร้างราคาวัตถุดิบเอเทนแปรผันตามเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) และเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เพื่อให้สะท้อนโครงสร้างการผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบโพรเพนและแอลพีจีนั้น ราคาวัตถุดิบโพรเพนจะอ้างอิงราคาตลาด Contract Price ของโพรเพน (CP Propane) ในขณะที่ราคาวัตถุดิบแอลพีจีจะอ้างอิงราคาตลาด Contract Price ของโพรเพน (CP Propane) และบิวเทน (CP Butane)

9.2 สัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending : ICBL)

บริษัทฯ ทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending : ICBL) กับ PTT โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่มียอดประกันซึ่งมีวงเงินกู้ยืม 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้กู้ยืม 5,000 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น BIBOR หรือ LIBOR บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่สกุลเงินกู้

9.3 สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ (ก) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) โดยมีวงเงินกู้ยืม 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 5 ปี และมีการเข้าลงนามเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (ข) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) โดยมีวงเงินกู้ยืม 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 7 ปี และมีการเข้าลงนามเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ค) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) โดยมีวงเงินกู้ยืม 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 5 ปี และมีการเข้าลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์

9.4 สัญญาการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ใดนาซิโซ ไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ใดนาซิโซ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์พีทีคอมพาวด์ ในจำนวนร้อยละ 41.5 จากบริษัท Dynachem (Hong Kong) Limited โดยมีราคาซื้อขาย 293.82 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายขึ้น

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนน พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณาแบบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

11. ข้อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บุคคลดังกล่าวถืออยู่ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์/ ส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ
1.	PTT	เป็นคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	2,037,220,915
2.	SMH	เป็นคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	135,240,000
3.	นาย คอน วสันตพฤษ์	เป็นกรรมการอิสระของ PTT	-
4.	นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต	เป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT	3,415
5.	นาย ดิษทัต ปันยารชุนและบุคคลตามมาตรา 258	เป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT	80
6.	นาง อรวดี โพธิสาโร	เป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT	153
7.	นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง	เป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTT	-

ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียข้างต้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

12. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ไม่มี

13. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในข้อ 1.13 ของหัวข้อ 1. สารสนเทศที่เปิดเผย ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 14.

ไม่มี